

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1620/UBND-KTTH  
V/v rà soát, xây dựng lại  
kế hoạch đầu tư công  
trung hạn 2016-2020 các  
CTMTQG và CTMT

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 4 năm 2015

**KHẨN**

Kính gửi:

- Các sở, ban ngành tỉnh;
- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
<b>CV ĐẾN</b>	Số:.....2468..... Ngày: 14/4/2015..... Chuyên:.....

Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 29/8/2014 về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và Báo cáo số 34/BC-UBND, ngày 5/3/2015 về tình hình thực hiện đầu tư công giai đoạn 2011-2015 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính (lần 1).

Tại thời điểm triển khai xây dựng kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa hướng dẫn cụ thể các Chương trình mục tiêu của giai đoạn 2016-2020 nên kế hoạch của tỉnh xây dựng trên cơ sở các Chương trình mà tỉnh đang được hưởng đến năm 2015. Đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo dự thảo, trong giai đoạn 2016-2020 có 02 Chương trình mục tiêu Quốc gia và 19 Chương trình mục tiêu.

Để kịp thời và chủ động trong việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn các Chương trình mục tiêu Quốc gia và Chương trình mục tiêu, trong khi chờ trung ương ban hành Quyết định chính thức về tiêu chí các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố dựa trên Dự thảo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát, xây dựng lại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của ngành, địa phương mình, cụ thể như sau:

**1. Rà soát kế hoạch trung hạn theo các chương trình trung ương hỗ trợ**

**a. Chương trình mục tiêu quốc gia:**

- *Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới:* Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ vào nhu cầu đầu tư để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2016-2020, chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát lại kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 của Chương trình.

*- Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững*

Đối với Chương trình 135 và các xã bãi ngang ven biển và hải đảo: Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo 02 phương án trình Thủ tướng Chính phủ (*phương án 1 định mức 1 tỷ đồng/xã, 200 triệu đồng/thôn; phương án 2 định mức 1,5 tỷ đồng/xã, 300 triệu đồng/thôn*).

Giao Ban Dân tộc tỉnh căn cứ vào định mức ở trên, chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện rà soát lại kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 của Chương trình 135 (xây dựng cả 02 phương án).

Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội căn cứ vào định mức, chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện rà soát lại kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 của Chương trình các xã bãi ngang ven biển (xây dựng cả 02 phương án).

Đối với Chương trình 30a: Giao UBND các huyện: Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, Tây Trà, Ba Tơ, Minh Long căn cứ vào Đề án, mục tiêu, nhu cầu đầu tư và nguyên tắc, tiêu chí phân bổ theo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, rà soát lại kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 của Chương trình 30a.

**b. Các chương trình mục tiêu (hỗ trợ có mục tiêu)**

Vốn Chương trình mục tiêu sẽ tập trung hỗ trợ cho các dự án lớn, dự án trọng điểm, các dự án có tính chất liên vùng, có tính lan tỏa, có tác động thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Theo đó, vốn ngân sách Trung ương chỉ hỗ trợ cho các dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020 từ nhóm B trở lên.

Căn cứ vào mục tiêu, đối tượng của từng chương trình (theo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ), các đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương rà soát, lập kế hoạch, sắp xếp thứ tự ưu tiên dự án cần thiết phải đầu tư để phát triển ngành, địa phương giai đoạn 2016-2020. Để công tác lập kế hoạch có hiệu quả, yêu cầu các đơn vị lập kế hoạch với số lượng dự án đề xuất vừa phải, thật sự cần thiết, cấp bách phải khởi công mới, phù hợp với khả năng nguồn lực giai đoạn 2016-2020.

**b.1. Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng:** Ngoài các mục tiêu của chương trình như giai đoạn 2011-2015, theo Dự thảo thì giai đoạn 2016-2020 gộp thêm các chương trình như: đầu tư hạ tầng thiết yếu, phát triển kinh tế - xã hội các đảo tiền tiêu có vị trí quan trọng về quốc phòng an ninh (có đề án đảo Lý Sơn), các dự án quan trọng cấp bách được lãnh đạo Đảng và nhà nước đồng ý, hạ tầng huyện mới tách, hỗ trợ vốn đối ứng ODA.

Giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát lập kế hoạch chương trình này theo đúng đối tượng, mỗi đơn vị chỉ đề xuất nhiều nhất là 3 dự án khởi công mới, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, là dự án nhóm B, quan trọng cần thiết ưu tiên đầu tư giai đoạn 2016-2020 để đề xuất trung ương hỗ trợ từ chương trình này.

**b.2. Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế thủy sản bền vững; Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững; Chương trình hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư:** Giao các Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, rà soát, đề xuất danh mục kế

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (sau đây gọi tắt là kế hoạch trung hạn) cho từng chương trình, trong đó Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế thủy sản bền vững rà soát trên cơ sở danh mục theo Công văn số 4272/UBND-NNTN, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.

**b.4. Chương trình cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo:** Giao Sở Công Thương tiếp tục rà soát, đề xuất kế hoạch trung hạn cho chương trình.

**b.5. Chương trình mục tiêu hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao<sup>1</sup>:** Giao BQL Khu Kinh tế Dung Quất rà soát lại kế hoạch trung hạn đối với Chương trình hỗ trợ hạ tầng khu kinh tế ven biển, đề xuất kế hoạch trung hạn trên cơ sở ưu tiên hoàn thành các dự án chuyển tiếp, sau đó mới lập kế hoạch khởi công mới. Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, phù hợp với khả năng thực hiện và cân đối nguồn lực.

**b.6. Chương trình Hỗ trợ giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn:** Giao Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, kiểm tra đối tượng đầu tư, nếu tỉnh có trong danh mục đối tượng theo các Quyết định được nêu trong Dự thảo thì lập danh mục để đề xuất kế hoạch trung hạn.

**b.7. Chương trình Phát triển hệ thống cơ sở trợ giúp xã hội:** Giao Sở lao động Thương binh và xã hội chủ trì, rà soát đề xuất danh mục kế hoạch trung hạn.

**b.8. Chương trình mục tiêu về y tế và dân số:** Giao Sở Y tế chủ trì, rà soát, đề xuất danh mục kế hoạch trung hạn.

**b.9. Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa – thể thao:** Giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, rà soát đề xuất danh mục kế hoạch trung hạn. Riêng chương hạ tầng du lịch, theo dự thảo trung ương không hỗ trợ cho tỉnh có điều tiết về ngân sách trung ương, tuy nhiên hiện nay đang có dự án chuyển tiếp còn thiếu vốn trung ương và nhu cầu đầu tư hạ tầng du lịch của tỉnh rất lớn nên yêu cầu Sở vẫn lập danh mục đề xuất theo thứ tự ưu tiên.

**b.10. Chương trình mục tiêu về công nghệ thông tin:** Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, rà soát đề xuất danh mục kế hoạch trung hạn.

**b.11. Chương trình mục tiêu hỗ trợ xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích; Chương trình mục tiêu hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh:** Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, rà soát đề xuất danh mục kế hoạch trung hạn cho từng chương trình.

**b.12. Chương trình đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy:** Giao Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng rà soát, đề xuất danh mục kế hoạch trung hạn.

---

<sup>1</sup> Hạ tầng khu công nghiệp và cụm công nghiệp trung ương chỉ hỗ trợ tỉnh nhận bổ sung từ ngân sách trung ương.

**b.13. Chương trình công nghiệp quốc phòng thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị (gọi tắt là CNQP-06/BCT):** Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát, đề xuất danh mục kế hoạch trung hạn.

**b.14. Chương trình hỗ trợ quốc phòng, an ninh địa bàn trọng điểm:** Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên rà soát, đề xuất danh mục kế hoạch trung hạn.

*(Chương trình Biển đông - Hải đảo lập kế hoạch riêng).*

2. Yêu cầu các các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố được giao nhiệm vụ tại mục 1 Công văn này, khẩn trương rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đối với nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu, báo cáo UBND tỉnh (đồng thời báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính) trước ngày **20/4/2015**. Đơn vị nào gửi chậm, ảnh hưởng đến việc đăng ký kế hoạch với trung ương, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Đối với các huyện, thành phố, bên cạnh việc lập kế hoạch đề xuất các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, các huyện, thành phố chủ động dự kiến phương án phân bổ và danh mục đầu tư giai đoạn 2016-2020 đối với nguồn vốn tỉnh phân cấp (tạm tính tăng 10% so với kế hoạch năm 2015 tỉnh đã giao cho địa phương) và các nguồn vốn khác do huyện, thành phố quản lý theo đúng tinh thần Chỉ thị số 08/CT-UBND, trình HĐND hoặc Thường trực HĐND cùng cấp xem xét trước, triển khai các thủ tục đầu tư theo Luật Đầu tư công. Sau khi thống nhất được danh mục ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh hỗ trợ, tỉnh sẽ thông báo để các huyện, thành phố hoàn chỉnh lại kế hoạch trung hạn của địa phương mình và trình HĐND cùng cấp thông qua.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, đôn đốc các ngành, địa phương thực hiện việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn theo chỉ đạo tại Công văn này và chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 các Chương trình mục tiêu Quốc và Chương trình mục tiêu do các đơn vị lập gửi đến, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư **trước ngày 30/4/2015**.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố nghiêm túc, khẩn trương thực hiện<sup>2</sup>./.

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB:, C, PCVP, các P.N/cứu; CBTH;
- Lưu VT. P.KTTH. Vy84.



**THỦ TỊCH**

**Lê Viết Chữ**

<sup>2</sup> Các đơn vị truy cập website của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo địa chỉ <http://www.quangngai.gov.vn/sokhdt> để lấy Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.